



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย
(นักรการแพทย์แผนไทย)

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย (นักรการแพทย์แผนไทย) ประจำสถานีอนามัยตำบลคานหาม(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒ อัตรา ภายใต้โครงการสนับสนุนการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งแพทย์แผนไทย(นักรการแพทย์แผนไทย) จำนวน ๒ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว	รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก	ชื่อสถานีอนามัย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)	อำเภอ	จังหวัด
๑	๑๑	นางสาวรัตติกาล อนุวงศ์	คานหาม	อุทัย	พระนครศรีอยุธยา
๒	๐๓	นางสาวขวัญฤดี ธีราช	เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี	นครหลวง	พระนครศรีอยุธยา

ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ทราบว่

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ภายในเวลาที่กำหนด

๑.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกได้

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย(นักรการแพทย์แผนไทย) รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แล้วแต่กรณี หรือ ก.พ.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกก็จะ ไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายรัตนชัย จุลเนตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา